

สรุปผลกิจกรรมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพใสสะอาด
ร่วมต้านทุจริต (HSS Together Against Corruption)” และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานจริยธรรมได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริต“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS Together Against Corruption)”
และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวนี้ สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)
ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของสำนักงาน ป.ป.ช. และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังบุคลากรทุกระดับร่วมขับเคลื่อนให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรมที่ใส
สะอาด ปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบ บุคลากรทุกระดับเป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
สมศักดิ์ศรีข้าราชการ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบนโยบาย
สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพทุกระดับ แสดงถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมกันต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โดยมีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุม
พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดยนายแพทย์กรฤช ลีสมมุติ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 และเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 80 คน
เข้าร่วมพิธีฯ

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวในพิธีดังต่อไปนี้

นับเป็นความภาคภูมิใจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ในวันนี้เราได้ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่าง
ชัดเจน ในการต่อต้านการทุจริต นโยบาย No Gift Policy และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 นี้ โอกาสนี้ ผมขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นกำมือขวาวางไว้ที่หน้าอกซ้าย และร่วมกันกล่าวคำประกาศ
เจตนารมณ์ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้า นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ ยึดมั่นในความยุติธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เคารพสิทธิ มนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ปฏิบัติงาน ไม่กระทำการใด ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ในการทำงาน และขอถวายสัตวาทว่า จะปฏิบัติตน ตามรอย พระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อนำพากรรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้พัฒนาสืบไป

